
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งท่ี 1/2564 
ในวันพฤหัสบดีท่ี  4  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์  อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
**************************** 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายองอาจ   แสนสุด    ประธานสภา  อบต.นาสะไมย ์
2. นายไสว  ประทุมวัน   รองประธานสภา อบต.นาสะไมย ์
3. นายวิชัย   ประทุมวัน   เลขุการสภา อบต.นาสะไมย ์
4. นางอ านวย   แสนสุด    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
5. นายประจักร   เจริญบุตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
6. นายบุญจันทร์   มูลสาร    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
7. นายทองสุด ผุดผ่อง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
8. นายเสถียร   อุปชัย    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
9. นายอุลัย   สุขมา    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
10.  นายประจิตร์   วงษ์สุขะ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
11.  นายทนงศักดิ์   ศิลธรรม    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
12.  นายเกียง     ฝ่ายด ี    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
13.  นายค ามูล   อุปชัย    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
14.  นายส ารอง   กรรมสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
15.  นายประยงค์   พันดวง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
16.  นายศิริชัย   ค าสงฆ์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
17.  นางโสภา   ธนาคุณ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
18.  นายทองดี   ค าผาย    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
19.  นายทองค า   ศรีชนะ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
20.  นางจารุณี   พงษ์สนิท   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  
21.  นายสมพร   แสงโชต ิ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑2 
22.  นางประจง   สมหวัง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑2 
23.  นายวิรัตน์   อุปชัย    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญสิน   ศรีธรรม    นายก อบต.นาสะไมย ์
2. นายปรีชา   ไชยรักษ์   รองนายก อบต.นาสะไมย ์
3. นางดวงใจ   ชัยปัญญา   รองนายก อบต.นาสะไมย ์
4. นางอรสา   เจริญบุตร   เลขานุการนายก อบต.นาสะไมย ์
5. นายพัชรพงษ์   ศรีรอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
/เริ่มประชุม....... 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

นายวิชัย  ประทุมวัน                เมื่อท่านสมาชิกสภาฯได้มาพร้อมกันแลว้ กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล่าว

เปิดประชุมสภา ครับ 

นายองอาจ  แสนสุด ได้กล่าวสวัสดีทักทายท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ      และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นวันประชุมสภาองค์การส่วนต าบล        

นาสะไมย์ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภา อบต. ซึ่งสมาชิกสภา อบต.นาสะไมย์  จ านวน 
23  ราย  ได้มาประชุมครบทุกคนถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการ
ประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายองอาจ  แสนสุด ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่าทุกวันน้ีบ้านเมืองเราไมป่กติ  มีเรือ่งวุ่นวายหลายเรื่อง  
ประธานสภาฯ ทั้งเรื่องโรคภัยไขเจ็บ  โรคระบาดโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ

ตอนนี้ยังไม่มียารักษา ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบการแพร่ระบายในรอบทีส่อง   
การแพร่ระบาดรอบนี้ถือว่าหนักกว่ารอบแรก  ตอนน้ีผู้ติดเช้ือมีอยู่หลายจังหวัด
ส่วนจังหวัดยโสธร ยังไม่พบผู้ติดเช้ือ แต่อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการป้องกันโรคจะไป
ไหนมาไหนก็ให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ให้สะอาดหลีกเลี่ยงในที่ชุมชนคนหมู่มาก  ก็ขอฝากให้ทุกท่านได้
รักษาสุภาพของตนเองให้ดีๆ  

ที่ประชุม  - รับทราบ- 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

นายวิชัย  ประทุมวัน  ได้อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 
เลขานุการสภาฯ  8 ธันวาคม 2563 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ รับทราบ 

นายองอาจ  แสนสุด         ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมที่ผ่านมา  มีท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ  แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 

เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม  2563 หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับ 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมือ่วันที่  8  ธันวาคม  2563  ดังนี ้

    เห็นชอบ  20  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
   งดออกเสียง  3    เสียง 

/ผู้ที่งดออกเสียง...... 
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   ผู้ที่งดออกเสียง 1. ประธานสภาฯ อบต. 
     2. รองประธานสภาฯ อบต. 

3. เลขานุการสภาฯ อบต. 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  แจ้งเพ่ือทราบ 
นายองอาจ  แสนสุด 3.1 การด าเนินงานโครงการก่อสร้างจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
(ประธานสภาฯ) 2564 ครั้งท่ี 1 
                  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ ได้มีการอนุมัติจ่ายเงิน

สะสมประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น ให้ผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ว่าโครงการจ่ายเงินสะสมฯ ได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว  ขอเชิญครับ 

นายบุญสิน  ศรีธรรม             เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
นายก อบต.นาสะไมย์ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินสะสม

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 14 โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  
2,478,000.-บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น ทางกองคลัง
ได้ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในข้ันตอนของพัสดุครบทุกโครงการแล้ว           
บางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จไปแล้ว เหลือโครงการก่อสร้างอยูไ่ม่กี่ 

  โครงการอยู่ในข้ันตอนด าเนินการก่อสร้าง ก็ขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะไมย์   ที่ให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการจ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
พ.ศ.2564 จากที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป – มาบนถนน  
ก็ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น อุบัติเหตุบนถนนก็ไม่เกิดข้ึน 

นายปรีชา  ไชยรักษ์            เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
รองนายก อบต.นาสะไมย์ ตามที่อบต.นาสะไมย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสะไมย์ และ อสม. 

ทุกหมู่บ้าน ได้ท างานร่วมกันทุกภาคส่วน ท าให้ประชาชนในต าบลนาสะไมย์     
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง โรคระบาดต่างๆก็ไม่มี  

ที่ประชุม    -รับทราบ- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

นายองอาจ  แสนสุด 4.1  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา สมยัสามัญ  สมัยท่ี 2, 3, 4 พ.ศ.  
ประธานสภาฯ 2564 และสมยัสามัญ  สมัยแรก พ.ศ. 2565   
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป       
ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมยัแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    
 

  /ในกรณี..... 
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   เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินท าเป็นประกาศของ

สภาท้องถ่ิน พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

   ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปไีว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปี ถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปี
อื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาฯ ได้เลยครับ 

นายเสถียร   อุปชัย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯอบต. และ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้ก าหนดไว้ 4 สมัย สมัยที่ 2, 3, 4 พ.ศ. 2563  และ
สมัยสามัญ  สมัยแรก พ.ศ. 2565  รายละเอียดดังนี้ 

  1.1 สมัยที่ 2 มีก าหนดสิบห้าวันท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี 1-15 มิถุนายน 2564 
  1.2 สมัยที่ 3 มีก าหนดสิบห้าวันท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี 1-15 สิงหาคม 2564 
  1.3 สมัยที่ 4 มีก าหนดสิบห้าวันท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี 1-15 ธันวาคม 2564 
  1.4 สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีก าหนด        
                                             สิบห้าวันท้ังน้ีตั้งแต่วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 
      มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 20 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง 3 เสียง 

ผู้ที่งดออกเสียง 1. ประธานสภาฯ อบต. 
    2. รองประธานสภาฯ อบต. 

3. เลขานุการสภาฯ อบต.  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายองอาจ  แสนสุด มีท่านใดจะเสนอเรือ่งอื่นๆ  อีกหรอืไม่ ขอเรียนเชิญครบั 
ประธานสภาฯ 

นายพัชรพงษ์  ศรีรอง          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต. และ 
นักวิเคราะห์ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการจัดท าแผนประชาคมต าบลนาสะไมย์  

จะออกประชาคมแผนพัฒนาต าบลนาสะไมย์ เพื่อจัดท าแผนงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ทั้งนี้เพื่อให้การประชาคมแผนฯ เป็นไปด้วยความเรียบเรียน จึงขอหารือ    
ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เห็นควรให้ก าหนดเดือนไหน วันที่เท่าไหร่  

นายทนงศักดิ์ ศิลธรรม          ได้เสนอใหม้ีการออกประชาคมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพราะในเดือน 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป แต่ละหมู่บา้นยังไม่มีงานบุญ

ประเพณีอะไร  
 



/นายเกียง  …….. 
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นายเกียง  ฝ่ายดี          เห็นด้วยกับนายทนงศักดิ์  ศิลธรรม ส.อบต.หมู่ที่ 6 เพราะชาวบ้านจะได้ 
ส.อบต. หมู่ 7 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ถ้าไม่มีการประชาคมก็จะมีแต่ผู้ใหญ่บ้าน 

กับสมาชิกสภา อบต.ด าเนินการกันเอง 2 - 3 คน ในส่วนที่เกิดปัญหาจริงๆ ก็จะ
ไม่ได้รับการแก้ไข 

นายองอาจ  แสนสุด          มีท่านใดจะเสนอในเรื่องของการออกประชมคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ อีกหรือไม่  หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

ให้มีการออกประชาคม ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปและให้นักวิเคราะห์ฯ
ได้ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทราบ  เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ- 

นายองอาจ  แสนสุด มีท่านใดจะเสนอเรือ่งอื่นๆ  อีกหรอืไม่ ขอเรียนเชิญครบั 
ประธานสภาฯ 

นายประจิตร์  วงษ์สุขะ         ได้ฝากถึงคณะผู้บริหาร ให้ด าเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไมต้ามถนนรอบบึงผือฮี      
ส.อบต. หมู่ที่ 6 เพราะเกรงว่าหน้าฝนต้นไม้ กิ่งไมจ้ะหกัทับสายไฟฟ้า ท าใหเ้กิดอันตรายต่อผู้ที่

สัญจรไปมา  

นายเกียง  ฝ่ายดี  ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ต าบลนาสะไมย์ จะมีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย      
อบต. หมู่ที่ 7 สาเหตุเกิดจากต้นไม้ กิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้าท าให้ไฟฟ้าดับ ได้เสนอให้ใช้รถกู้ชีพ

คันเก่ามาดัดแปลงเป็นรถกระเช้าไว้ซ่อมไฟฟ้า  ตัดต้นไม้ กิ่งไม้  

นายส ารอง  กรรมสอน  ปัญหาที่เกิดข้ึนในบ้านชาด บ้านหนองศาลา รถสูบส้วมได้น าสิ่งปฏิกูล   
ส.อบต. หมู่ที่ 8 ไปเทตามสวนยางพารา ซึ่งสวนยางพาราอยู่ติดกับชุมชน เกรงว่าจะเกิดเช้ือโรค

ต่าง ๆ ตามมา ให้ผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาโดยให้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านทั้งสอง
หมู่บ้าน เจ้าของรถสูบส้วม และเจ้าของสวนยางพารา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้ 

นายประยงค์  พันดวง  เรื่องการเทสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะหรือเทตามไร่ นา สวนอยากให้ต าบล 
อบต. หมู่ที่ 8 นาสะไมย์มีมติร่วมกันตั้งเป็นข้อตกลงหรือข้อบังคับต าบล ว่าถ้าเทสิ่งปฏิกูลปรับ

เท่าไหร่  เจ้าของไร่ นา สวนที่ยอมให้ไปเทปรับเท่าไหร่ ถ้ามีข้อตกลงเกี่ยวกับ
เรื่องค่าปรับปัญหาเล่าน้ีก็คงไม่เกิดข้ึน 

นายเสถียร  อุปชัย  ฝากให้ผู้บริหารพิจารณา ถนนทางเข้าบึงผือฮีจากถนนเจ้าเสด็จ-บึงผือฮี  
อบต. หมู่ที่ 5 อยากให้ท าแนวกั้นช่วงถนนเจ้าเสด็จเป็นเหล็กแนวโค้งสองข้างจะได้รู้ว่าแนวถนน

อยู่ตรงไหน  

นายปรีชา  ไชยรักษ์  เรื่องการท าถนนหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหรือรอบๆหมู่บ้าน   
รองนายก อบต.นาสะไมย์ ถ้าหากถนนช ารุด ก็ให้สมาชิก อบต.แต่ละหมู่บ้านท าเป็นโครงการเสนอต่อ

ผู้บริหาร จะได้ด าเนินการได้ตรงจุดที่เดือดร้อนจริงๆ 
 

/นายบุญสิน  ....... 
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นายบุญสิน  ศรีธรรม  ได้รับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ต าบลนาสะไมย์ และจะหาทางแก้ไข 
นายก อบต.นาสะไมย์ ต่อไป   
 

นายองอาจ  แสนสุด  จากที่ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนของแต่ละหมู่บ้านและไดร้ับ 
ประธานสภาฯ ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด

เสนอเรื่องอื่นๆ  อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานส่วนต าบลผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มา
ประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 
 เลิกประชุม เวลา 16.40 น. 
 
 
 
  (ลงช่ือ)    วิชัย  ประทุมวัน ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
       (นายวิชัย  ประทุมวัน) 
                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ 
 
 

                            (ลงช่ือ)         เกียง     ฝ่ายดี       ประธานกรรมการประจ าสภาฯ 
(นายเกียง     ฝ่ายดี) 

 
 
(ลงช่ือ)          ประยงค์  พันดวง     กรรมการ             (ลงช่ือ)      ประจิตร์  วงษ์สุขะ      กรรมการ 
           (นายประยงค์  พันดวง)   (นายประจิตร์  วงษ์สุขะ) 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์  มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไมย์ 
 
 
                                                  (ลงช่ือ)           องอาจ  แสนสุด 

                  (นายองอาจ  แสนสุด) 
                       ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาสะไมย์ 

 
 

 

 

 


